
BORGARRÁÐ 7. nóvember 2019: Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um 
heildarkostnað við torg við Óðinsgötu - R19110057

Hver er áætlaður heildarkostnaður við torg við Óðinsgötu að meðtöldum hitalögnum 
umhverfis það og kostnaði vegna fornleifa sem fundist hafa?. Verkinu átti samkvæmt útboðs- 
og verklýsingu að vera að fullu lokið 1. nóvember en ljóst er að þær áætlanir standast ekki.


